

Thông tin chung

1. Tên trường: Trường THCS Võ Thị Sáu

2. Địa chỉ: số 12/280 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng.

Web: thcsvothisau.haiphong.edu.vn

3. Loại hình trường: Công lập

4. Sứ mạng, tầm nhìn:

- Sứ mạng “Tạo dựng môi trường thân thiện, hợp tác, chia sẻ cùng tiến bộ, năng động sáng tạo, có trách nhiệm và chất lượng cao”

- Tầm nhìn “ Có uy tín giáo dục đối với cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội, học sinh được phát triển trong môi trường thân thiện, hiện đại”.

- Giá trị cốt lõi: “ Bền chí chuyên tâm – Học hành chăm chỉ”

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU QUẬN LÊ CHÂN - HẢI PHÒNG

Trường THCS Võ Thị Sáu nằm trên địa bàn phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Trường được thành lập từ năm 1975 với tên gọi là Trường Cấp 1,2 Võ Thị Sáu. Ngay từ khi mới thành lập, nhà trường được tổ chức UNICEF viện trợ xây nhà lắp ghép 2 tầng, mỗi nhà có 10 phòng với 20 phòng học. 1 Khu nhà hành chính , nhà xe và 1 khu vệ sinh nam nữ cho toàn trường.



Dãy nhà do UNICEF tài trợ

Theo Quyết định số 225/ QĐ – UBND ngày 05/06/1993 của quận Lê Chân trường PTCS được tách thành hai trường cấp 1 và cấp 2 Võ Thị Sáu. Năm 1998 trường được đổi tên thành THCS Võ Thị Sáu theo quyết định số 527/1998/QĐ – UB ngày 01/09/1998 của UBND quận Lê Chân.



**LÃNH ĐẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
CÙNG CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY, UBND,
PHÒNG GD ĐT QUẬN LÊ CHÂN VỀ THĂM TRƯỜNG
VÀO THỜI KÌ ĐẦU MỚI THÀNH LẬP.**

Trường có tổng diện tích 2770,7m² đóng trên địa bàn dân cư chủ yếu là lao động nghèo và buôn bán nhỏ, dân trí trên địa bàn chưa thật đồng đều, kinh tế gia đình còn hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến học tập của học sinh nhà trường nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan giáo dục, cùng sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trường THCS Võ Thị Sáu ngày càng đổi mới, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh và làm việc của giáo viên, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Chính vì vậy, hàng năm nhà trường đã đón lượng học sinh về học tại trường không chỉ trên một địa bàn khá rộng bao gồm phường Niệm Nghĩa mà còn có cả học sinh khu vực bên kia cầu Niệm. Lượng học sinh tăng nhanh vào những năm 1996 – 1998 có lúc đến 3800 học sinh/68 lớp – đông thứ hai sau trường Thành Công ở thủ đô Hà Nội.

Đây là một ngôi trường lớn về quy mô, thầy và trò với 68 lớp, 3800 học sinh; sĩ số trung bình lớp trên 50 em ở một địa bàn khá phức tạp về môi trường giáo dục (*những năm đầu...*). Số thầy cô lên đến trên 100 người nhưng nhà trường đã xây dựng được tên tuổi của mình có vị trí đáng trân trọng trong sự nghiệp giáo dục của quận và thành phố .



Đ/c Dương Anh Điền - Nguyên Bí thư thành ủy Hải Phòng về thăm trường Năm học 2006 - 2007.

Đến nay, trường THCS Võ Thị Sáu đã có 48 năm xây dựng và trưởng thành. Trong suốt chặng đường gần một nửa thế kỉ, các thế hệ thầy và trò trường THCS Võ Thị Sáu đã lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quận Lê Chân và thành phố Hải Phòng, góp phần vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.

Với sự phấn đấu không ngừng, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Võ Thị Sáu đã vinh dự được đón nhận nhiều danh hiệu cao quý:

- Năm 2001 - 2004 : Lá cờ đầu khối THCS Thành phố Hải Phòng.
- Năm 1995 - 2015 : Giấy khen TTLĐ TT cấp thành phố
- Năm 2015 - nay : Giấy khen tập thể LĐTT cấp Quận.



Từ năm 2001 đến năm 2012 tập thể giáo viên nhà trường được nhận 01 bằng khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, TW Đoàn tặng cờ luân lưu có gắn chân dung Bác Hồ , 43 bằng khen, giấy khen của UBND Thành phố và Sở GD&ĐT và các ban ngành cấp thành phố, ...



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Tặng

BẰNG KHEN

*Liên Đội T.H.C.S Võ Thị Sáu
Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội
và phong trào thiếu nhi, năm học 2000 - 2001*

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2001
TM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH
Bí thư thứ nhất

Số.....696.....QĐ/TUĐTN


Hoàng Đình Quân



Trường có nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi, nhiều đồng chí được lựa chọn đảm nhận vị trí cán bộ cốt cán của Sở GD&ĐT Hải Phòng và thanh tra của Phòng GD&ĐT quận Lê Chân, nhiều đồng chí được nhận bằng khen về thành tích sáng tạo trong giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo.



Hàng năm nhà trường thường tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Các chuyên đề được đầu tư tỉ mỉ, kĩ lưỡng cả về chất lượng và hình thức đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi thế hệ thầy trò nhà trường, PHHS và các trường bạn. Chuyên đề được SGD & ĐT, Phòng GD&ĐT quận đánh giá xuất sắc cấp thành phố.



Chuyên đề : Người lính bản hùng ca vang mãi



Chuyên đề : Tri ân người khơi nguồn tri thức

Trong những năm học vừa qua, được sự quan tâm của Sở GD&ĐT, UBND quận Lê Chân cùng với tập trung nguồn lực, nhà trường đã được đầu tư có trọng điểm về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học hiện đại, tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập, từng bước đáp ứng yêu cầu về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.



Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, với sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò, trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày được nâng lên rõ rệt: tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hàng năm 100%; đứng trong tốp đầu của Thành phố về kết quả thi vào lớp 10 THPT.

Với những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong 48 năm xây dựng và trưởng thành, trường THCS Võ Thị Sáu luôn khẳng định được uy tín, tạo dựng được niềm tin trong nhân dân, thực sự trở thành địa chỉ tin yêu của các bậc phụ huynh học sinh. Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Võ Thị Sáu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của nhà trường, của quê hương; không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để viết tiếp trang sử vàng truyền thống của nhà trường.



Trường THCS Võ Thị Sáu là trường công lập được thành lập từ tháng 6 năm 1993 tiền thân là trường cấp 1,2 Võ Thị Sáu.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển trường có bề dày truyền thống lịch sử, trường được tạo nên bởi sự cống hiến của nhiều thế hệ Hiệu trưởng và của nhiều thế hệ nhà giáo, trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành hiện đang giữ những vị trí nhất định trong xã hội.

6. Thông tin người đại diện pháp luật:

Tên hiệu trưởng hiện nay: Lê Thị Lan Hương; SĐT 0988977242; Email: lanhuongvts2@gmail.com.